



นาวาอากาศเอก แพนนท์ นีวาसानนท์

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น ๔๕ เลขประจำตัว ๒๗๔๓๕

รับรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔

ตำแหน่ง นักบินประจำหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑



ประวัติ

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นีวาตานนท์ (เอฟ) เกิดวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนสุวรรณศร ซอยเทศบาล ๙ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นบุตรของนาวาอากาศโท เฉลียว นีวาตานนท์ และนางศิริวรรณ นีวาตานนท์ ครุชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าเกษม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีน้องชาย อีก ๑ คน คือ เรืออากาศตรี อนาวิน นีวาตานนท์

การศึกษา

เริ่มศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาล วัฒนานคร ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาล วัดสระแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียน สระแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัดมกุฏ กษัตริย์ กรุงเทพฯ

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นีวาตานนท์ เป็นคนที่เรียนเก่ง สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา โดยสอบได้ลำดับที่ ๑ ทุกระดับชั้น ได้รับเกียรติบัตรมากมาย เป็นผู้ทำ คะแนนยอดเยี่ยม TOPTEN ทุกระดับชั้นและ คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมทุกระดับชั้น



ปีการศึกษา ๒๕๔๕

- สอบได้โครงการช่างเผือก โรงเรียนนาย เรืออากาศ
- สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สอบติด รอบแรกภาควิชาการ ๔ เหล่า (ทบ. ทร. ทอ. ตร.) โดยเลือกเหล่า ทอ. (ทหารอากาศ)

ปีการศึกษา ๒๕๔๕

- นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ดอน ๑๘ หมวด ๓ ร้อย ๑ พัน ๓ เหล่าทหารอากาศ

ปีการศึกษา ๒๕๔๖

- นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ดอน ๑ สังกัดกองพันที่ ๔ เลขประจำตัว ๒๗๔๓๕
- ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ดังนี้
 - ได้รับรางวัล การศึกษาดี
 - ได้รับรางวัล ลักษณะทหารดี
 - สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียน บัณฑิตบัญชา





ประจำปี๒๕๕๖

- ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ สายเชี่ยวชาญ (YON-KYU) จากสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๑

- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่น ๕๒ เลือกเรียนในสาขาวิศวกรรม เครื่องกล จบการศึกษา ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังจากจบการศึกษา ได้ไปประจำอยู่ขส.ทอ. ประมาณ ๕ เดือนเพื่อรอเรียนศิษย์การบิน

๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ - สิงหาคม ๒๕๕๒

- โรงเรียนการบินศิษย์การบิน รุ่น น. ๑๒๔ - ๕๒ - ๒

สิงหาคม ๒๕๕๒ - ตุลาคม ๒๕๕๓

- กองบิน ๔ ฝูง ๔๐๑

ตุลาคม ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน

- ประจำอยู่กองบิน ๑ ฝูง ๑๐๓

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นีวาसानนท์ เกิดในช่วงเวลาที่เครื่องบิน F.๑๖ ได้มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก จึงมีชื่อเล่นว่า “เอฟ” เพราะคุณพ่อมีความใฝ่ฝันว่า ถ้ามีลูกชายขอให้ได้เรียนที่โรงเรียนนายเรืออากาศ และขอให้เป็นนักบิน F.๑๖



ในวัยศึกษาเล่าเรียน นาวาอากาศเอก นพนนท์ นีวาसानนท์ เป็นเด็กที่เรียนเก่งซึ่งสอบได้ที่ ๑ เสมอ ได้รับเกียรติบัตรมากมาย คุณพ่อกับคุณแม่ จะได้รับเชิญจากโรงเรียน เพื่อไปเป็นเกียรติแสดงความยินดีทุกครั้ง

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นีวาसानนท์ เป็นคนกตัญญูต่อคุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ และครูอาจารย์จากบันทึก *“กลับมาบ้าน เจอคุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ เจอห้อง ได้รับกำลังใจมากมาย ผมจะตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิม ทำเกรดให้ดี ทำคะแนนให้ดี เพื่อให้ คุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ ของผมภาคภูมิใจ มุ่งมั่นที่จะเป็นทหารอากาศ เป็นนักบินให้ได้”*

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นีวาसानนท์ เป็นผู้ให้ คิดบวกเสมอ มองโลกในแง่ดี ชอบทำบุญ บริจาคโลงศพ และบริจาคโลหิตบ่อยครั้ง

ตลอดระยะเวลาที่เรียนโรงเรียนเตรียมทหาร นาวาอากาศเอก นพนนท์ นีวาसानนท์ ไม่ยอมย่อท้อ ต่อความยากลำบาก ไม่เคยบ่นให้ครอบครัว ต้องเป็นห่วงสักครั้งเดียว ทุกครั้งที่คุณแม่มองลูก แต่งเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร จะรู้สึกปลื้มปิติ และภาคภูมิใจยิ่งนัก

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ได้เลือกเรียนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพราะมีความมุ่งมั่นมากที่จะเป็นนักบิน F.๑๖ ให้ได้ นาวาอากาศเอก นพนนท์ นีวาसानนท์ เป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านระเบียบวินัย ด้านการแต่งกาย ลักษณะทหาร โดยได้รับเลือกเป็นครูฝึกการสวนสนาม สาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพล การสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ จนได้รับเลือกเป็นนักเรียนบังคับบัญชา

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นีวาसानนท์ สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ ๕๒ ปี ๒๕๕๐ ได้รับ พระราชทานยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี และได้รับพระราชทานกระบี่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล นีวาसानนท์ เป็นที่สุด





นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ เข้ารับการศึกษาคณะที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน จนสำเร็จการศึกษา และได้สานฝันพัฒนาตนเอง โดยเลือกบิน หลักสูตรนักบินขับไล่โจมตีขั้นต้น กับ บ.ข.ผ.๑ ณ ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้บังคับบัญชากองบิน ๔ **“เป็นบุคคลที่มีจิตสำนึก ในการปฏิบัติช่วยเหลือราชการในด้านนรภัย เป็นอย่างดี ขอให้รักษาความดีของท่านไว้ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ในอันที่จะ สร้างเสริมเกียรติและชื่อเสียงของหน่วย และ ของกองทัพอากาศตลอดไป ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓”**

ได้รับการคัดเลือก เข้าฝึกบินกับเครื่องบินรบ ที่มีสมรรถนะสูงอย่าง ม.ข. ๑๙/ก หรือ F.๑๖ A/B

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ ได้ฝึกบินพร้อมรบกับ F-๑๖ A/B โดยได้เป็นนักบิน พร้อมรบของฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ โดยตลอดเวลา ที่บิน ได้แสดงถึงความละเอียด รอบคอบ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วย นายทหารนรภัยการบิน ซึ่งนาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ สามารถทำงานด้วยความรับผิดชอบและอดทน แม้วางานที่ ทำจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม

คุณพ่อ และคุณแม่ มีความสุขทุกครั้งที่ได้รับคำชมเชยเสมอว่า ครอบครัวยุเรชาโชคดี มีบุญ มีลูกเป็นอภิชาติบุตร นำเกียรติยศ และชื่อเสียง มาสู่วงศ์ตระกูล

บันทึกเหตุการณ์สำคัญ

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์

ได้รับมอบหมายให้นำเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ (F - ๑๖ A) หมายเลขเครื่อง ๑๐๓๑๖ ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจการบินยุทธวิธีประยุกต์ใช้อาวุธ ต่อเป้าหมายภาคพื้นดิน ณ สนามฝึกใช้อาวุธ ทำอากาศยาน ชัยบาดาล โดยเป็นเครื่องบินหมายเลข ๑ของหมู่บิน ๒ ในระหว่างการบินเข้ามาใช้อาวุธครั้งที่ ๒ เครื่องบิน หมายเลข ๑ ประสบอุบัติเหตุตกลงบริเวณเนินเขาเขียว ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นเหตุให้นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ เสียชีวิต

การปฏิบัติหน้าที่ เป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างวิบุรุษ ในความกล้าหาญและความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าได้ทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอย่างสมเกียรติ เป็นชายชาติทหารอย่างสมบูรณ์

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลา หีบกำนแย่ง พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุด

คำกล่าวของทัพอากาศ

เรืออากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ ตำแหน่ง นบ. ประจำ มบ.๓ ฝยก. ฝูง ๑๐๓ บน. ๑ และปฏิบัติราชการในอัตราเฉพาะกิจ ทอ. ตามแผนเพื่อความมั่นคงของประเทศ ตำแหน่ง นบ. หน่วยบินขับไล่ ยุทธวิธี ๔ เครื่อง (บ.ข.๑๙/ก) หน่วยบิน ๑๐๓๒ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจาก บ. ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ บ้านเขาเขียว ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ได้รับการพิจารณาบำเหน็จพิเศษ เลื่อนยศ ชั้นเงินเดือน เป็น นาวาอากาศเอก(พิเศษ)

